

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB

Đắk Lắk, ngày tháng 7 năm 2020

V/v phản hồi thông tin báo chí

Kính gửi: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 20/7/2020, báo Tuổi Trẻ Online có bài viết: ***Tự ý mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột.*** Nội dung bài báo phản ánh: “*Một người dân mua đất ruộng rồi mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột khá lâu, nay cơ quan chức năng mới bắt đầu... vào cuộc...*”.

(Có nội dung bài viết kèm theo)

Căn cứ Khoản 3, Điều 6, Chương II, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Mục 4, Công văn số 9304/UBND-KGVX ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về việc thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi Họp báo ngày 06/11/2019; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung báo phản ánh, phản hồi bằng văn bản cho báo Tuổi Trẻ Online, đồng thời gửi về: UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh) và Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/7/2020 để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về báo chí; gửi Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải lên Cổng.

Với nội dung trên, đề nghị UBND thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Báo Tuổi trẻ online;
- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Cổng TTĐT tỉnh.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Tỷ

https://dulich.tuoitre.vn/tu-y-mo-khu-du-lich-khong-phep-kinh-doanh-on-ao-giua-buon-ma-thuot-2020072017210195.htm?fbclid=IwAR1N4cBg0OKw6mWvxiHEeIl103sNdXNadf-DsKY9T1ItiUMvBAG_dyco4c8

Tự ý mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột

20/07/2020 20:02 GMT+7

TTO - Một người dân mua đất ruộng rồi mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột khá lâu, nay cơ quan chức năng mới bắt đầu... vào cuộc

Chiều 20-7, một lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã cho kiểm tra việc một người dân mở khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm bùn Happy House (buôn Ea Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) vì đã xây dựng, kinh doanh không xin phép theo quy định...

Khu nghỉ dưỡng này đã xây một số phòng nghỉ (giá từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/phòng/ngày đêm), có hồ bơi. Một hệ thống bồn tắm bùn cũng được hình thành xung quanh khuôn viên này, mà theo quảng cáo là 1,2 triệu đồng/bồn, mỗi bồn tối đa 8 người.



Nhiều hạng mục khu nghỉ dưỡng xây ra ruộng lúa, chủ đầu tư nói để đón view đồng quê - Ảnh: Facebook Happy House

Để gần với thiên nhiên, khu du lịch này xây một số chòi lục giác lán ruộng lúa của một người địa phương làm bàn ăn nhậu. Để đi ra những chòi này, chủ đầu tư cho đóng những cọc bê tông xuống ruộng rồi rải gỗ lên trên làm cầu.

Trao đổi với phóng viên *Tuổi Trẻ Online*, ông Phan Văn Trường - chủ tịch UBND xã Ea Kao - thừa nhận có sai sót, thiếu cảnh giác của cơ quan chức năng địa phương dẫn tới việc khu du lịch rầm rộ khai trương, xã mới biết.

Tuy nhiên, ông Trường khẳng định đã từng xử phạt, trong lúc xã đang báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền thì chủ đầu tư tiếp tục cố tình vi phạm.

Theo ông Trường, người chịu trách nhiệm pháp lý của Happy House là bà Nguyễn Thị Ái Vy (30 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột), nhưng chủ thật sự của khu này lại là một cán bộ công an huyện Krông Ana (bố bà Vy).



Chủ đầu tư có kinh doanh dịch vụ tắm bùn, chăm sóc da - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Trường nói bố bà Vy giới thiệu làm ở Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đến gặp và xin xây dựng vài hạng mục để sau này nghỉ hưu về ở.

"Tuy nhiên, sau đó anh em phát hiện gia đình bà Vy xây dựng như kinh doanh ăn uống nên tiếp tục kiểm tra, xử phạt, phần vượt thẩm quyền thì báo cáo thành phố", ông Trường nói.

Bà Vy bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng lần đầu ngày 6-3, và bà Vy đã nộp phạt.

Bà Vy cũng bị UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng về hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp (làm nhà hàng, khu sinh thái) với tổng diện tích gần 290m².

Trong các quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền đều yêu cầu bà Vy khắc phục tình trạng đất ban đầu. Tuy nhiên, hiện nay Happy House hàng ngày vẫn đón khách đến ăn uống, cho lưu trú qua đêm.

Sẽ khắc phục theo đúng quy định

Chiều 20-7, đoàn công tác liên ngành của UBND TP Buôn Ma Thuột đến khu nghỉ dưỡng tám bùn Happy House làm việc.



Đoàn liên ngành UBND TP Buôn Ma Thuột kiểm tra công trình vi phạm chiều 20-7 - Ảnh: TRUNG TÂN

Đại diện chủ đầu tư cho biết mua nhiều lô đất tại khu vực này với tổng diện tích 4.200m², trong đó có 400m² đất ở. Chủ đầu tư cũng nói đã làm giấy phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy... Đối với hành vi xây chòi quán ra đất trồng lúa, chủ khu nghỉ dưỡng thừa nhận làm sai và mong chính quyền địa phương hướng dẫn để làm đúng quy định.

"Chúng tôi xây dựng khu nghỉ dưỡng này mong muốn có thêm điểm vui chơi cho người dân, tạo công ăn việc làm cho 20 người dân địa phương. Đối với các sai sót trong quá trình đầu tư, xây dựng, kinh doanh chúng tôi cam kết sẽ khắc phục", vị này khẳng định.

TRUNG TÂN